



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙ /๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงเห็นสมควรกำหนด มาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสำนัก/กอง/ส่วน กำกับดูแล แจ้งเวียนคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๖๙ /๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบและมาตรการฉบับนี้ ให้ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการทุกคนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน ปฏิบัติราชการโดยมีการมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบได้

๓. กรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพตติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยบังคับให้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด และรวดเร็ว

๔. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้มีหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด โดยผู้บริหาร ต้องมีการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ดำเนินการตามแนวทางตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ อื่น ๆ อย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก